



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กสส.จับมือขบวนการสหกรณ์จัดงานเทิดพระเกียรติ

“สหกรณ์ไทย ใ้ร่มพระบารมี”

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียม ความ พร้อม ในการ จัดงาน “สหกรณ์ไทย ใ้ร่มพระบารมี ” ร้อยเรียงเรื่องราว พระราชกรณียกิจพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อการพัฒนา งานสหกรณ์ จัดนิทรรศการมีชีวิต เปิดถนนสายสหกรณ์ตั้งคลินิกปรึกษาปัญหา ยก หมูบ้านศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง มาไว้ในงาน เพื่อสาธิตการใช้หลักสหกรณ์แก้ปัญหาในชุมชน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดงาน “สหกรณ์ไทย ใ้ร่มพระบารมี ” ในช่วงระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2554 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ว่า คณะทำงานดำเนินการ ได้เตรียมการ โดยเชิญตัวแทนจาก ขบวนการสหกรณ์ เช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ร่วมหารือเพื่อวางกรอบการดำเนินงาน ในการกำหนดรูปแบบว่า ควรดำเนินในลักษณะใด โดยได้ข้อสรุปเรื่องแรก คือ งานประชุมเชิงวิชาการ จะมีการกำหนดหัวข้อ ออกรประชุมดังกล่าว เน้นการนำประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะชี้นำทิศทางอนาคตสหกรณ์ เพื่อจะก้าวไป ในอนาคตอันใกล้ซึ่ง จะครบ 100 ปีของการสหกรณ์ ไทย เรื่องที่ 2 การจัดนิทรรศการวิชาการ ภายใต้ชื่องาน “สหกรณ์ไทย ใ้ร่มพระบารมี ” ต้องมีรูปแบบและวิธีการนำเสนอ ที่มีชีวิตชีวา มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุม วิชาการ และ นิทรรศการ จะต้องถ่ายทอดถึง พระราชกรณียกิจของทุก พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสหกรณ์ และร้อยเรียงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องบนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เรื่องที่สาม คือ การจัดสาธิต การผลิตสินค้า หรือจำลองรูปแบบของสหกรณ์ เช่น การยกหมู่บ้านศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพงมาเป็นตัวอย่าง ในงาน เนื่องจากยังมี คนอีกหลายประเภท หลายกลุ่มคนที่ยังไม่เข้าใจหลักการสหกรณ์ ซึ่งการ นำศูนย์สาธิต หรือขบวนการสหกรณ์ มาจัดเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ จะแสดงให้เห็นว่าหลักการสหกรณ์ ใช้สหกรณ์แก้ปัญหาให้ชุมชนอย่างไรได้บ้าง เรื่องที่สี่ การทำถนนสายสหกรณ์ จะมีการตั้งคลินิกสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์มีปัญหาต้องการคำปรึกษา สามารถเข้ามาถนนสายนี้ โดยจะมีการเปิดคลินิกให้ 4-5 จุด

“นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพื้นที่แสดงสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ผลิตจากสหกรณ์จะมีโอกาสได้พบกับผู้บริโภค โดยผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลว่า สหกรณ์แต่ละแห่ง แต่ละประเภทมี การผลิตสินค้าหรือผลผลิตอะไร บ้าง จะมีตัวอย่างสินค้า มาแนะนำ และมีการจัดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ โดยจะมีการ รัดเกล้า สินค้าที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยง ไปถึงโครงการพระราชดำริ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับทุกพระองค์ที่ผ่าน ขบวนการสหกรณ์ ซึ่งสินค้าที่นำมาแนะนำ จะผ่านการคัด เกรด และพัฒนาวิธีการ นำเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์ทำ ผลิตข้าวสาร จะมีการตั้งโรงสีข้าว และแสดงกระบวนการผลิตต่างๆ และมีข้าวสารที่ผลิตได้ วางจำหน่าย หรือกลุ่มของผลผลิตภัณฑ์นม ก็จะมีนมทั้งหลายที่สหกรณ์ได้ผลิตขึ้นมาจัดแสดง รวมถึงเปิดพื้นที่ ให้สหกรณ์ที่ผลิต กาแฟ สามารถนำผลิตภัณฑ์กาแฟมาแนะนำเสนอ

และจัดเป็นมุมพักผ่อนให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน ซึ่งภายในงานนี้ "ไม่มีลักษณะของการขายบัตรเพื่อรับเงินจาก สหกรณ์ แต่สิ่งที่ต้องการคือ ความประทับใจของผู้ที่เข้าไปร่วมงาน"

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้มีการตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ 3-4 กลุ่มที่จะเข้าร่วมงาน ในวันแรก ของงาน จะมีนักสหกรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ มีการสัมมนาสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1,200 คน วันที่สองจะเป็น เรื่องของสหกรณ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จะมีการนิมนต์พระไม่น้อยกว่า 1,000 รูป เข้าร่วมร่วมงาน เพื่อสังคายนาเรื่องของวิชาการสหกรณ์ที่ส่งผ่านพระสงฆ์ไปสู่บุคคลกลุ่มเป้าหมาย และในวันที่ สามจะมีการ สอนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้ส่งเสริมการสหกรณ์การออม แก่เด็กนักเรียน โดยจะรวบรวมโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการสหกรณ์ในโรงเรียน ดำรวจตะเวนชายแดน ซึ่งพระองค์ท่าน ทรงดำริไว้เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา โอกาสครบรอบ 20 ปี ก็จะนำโรงเรียนที่พระองค์ท่านดำริไว้มา และผลักดันการสหกรณ์ในโรงเรียน ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการจัดงาน "สหกรณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี" ที่ขบวนการสหกรณ์มีความภาคภูมิใจและจะร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในโอกาสที่เป็นมหามงคลยิ่งในปีนี้

////////////////////////////////////

